



ความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ หรือเรียกชื่อย่อว่า สก. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ให้บริการรับรองระบบงาน (accreditation) ตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้แก่หน่วยรับรอง (Certification Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) และห้องปฏิบัติการ (Laboratory) โดยมีการประกาศนโยบายการบริหารงาน และนโยบายความเป็นกลางในการรับรองระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO/IEC 17011 : 2017

ความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สก. มี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับการตัดสินใจ และระดับการตรวจประเมิน

ความเป็นกลางระดับนโยบาย

สก. ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับรองระบบงาน ได้แก่ หน่วยงานผู้ชำนาญการ หน่วยงานด้านการตรวจสอบและการรับรอง หน่วยงานผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ และหน่วยงานผู้บริโภค โดยมีจำนวนใกล้เคียงกันในส่วนที่จะไม่ทำให้เกิดการครองเสียงข้างมาก

ความเป็นกลางระดับการตัดสินใจ

การพิจารณาตัดสินใจให้การรับรองระบบงาน จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้านในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง ประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ฝ่ายในสาขานั้นๆ ได้แก่ หน่วยงานผู้ชำนาญการ หน่วยงานด้านการตรวจสอบและการรับรอง หน่วยงานผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ และหน่วยงานผู้บริโภค โดยมีสัดส่วนที่จะไม่ทำให้เกิดการครองเสียงข้างมาก ทั้งนี้คณะกรรมการเฉพาะด้านอาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการในสาขาต่างๆ เพื่อช่วยดำเนินการพิจารณาตัดสินใจให้การรับรองระบบงาน

ความเป็นกลางระดับการตรวจประเมิน

คณะผู้ประเมินและผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่เป็นที่ปรึกษา ต้องรักษาความลับ และต้องแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในงานที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ สก. ยังมีการดำเนินการชี้แจง และวิเคราะห์การมีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (**Related Body**) ด้วย ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สก. วิเคราะห์จาก กรมต่างๆ ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนัก/กองต่างๆ ภายในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งพบว่ากิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สก.

นโยบายการบริหารงาน และนโยบายความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สก. ที่ประกาศ มีดังนี้

นโยบายการบริหารงาน

**“สก.ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”**

นโยบายความเป็นกลางในการรับรองระบบงาน

เพื่อให้การรับรองระบบงานของ สก. ตาม พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ สก. จึง กำหนดนโยบาย ความเป็นกลางในการรับรองระบบงาน โดยการดำเนินการดังนี้

- (1) การจัดองค์กรและดำเนินกิจกรรมการรับรองระบบงานได้แก่ การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นกลาง โดยมีการประกาศนโยบายการบริหารงาน และขั้นตอนการดำเนินงานที่มุ่งมั่นในการจัดระบบการรับรองระบบงานให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO/IEC 17011 : 2017 และพร้อมรับผิดชอบต่อการให้การรับรองระบบงาน
- (2) ให้บริการรับรองระบบงานแก่ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองทุกราย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงขนาด สถานที่ สถานะทางการเงิน ความเป็นสมาชิกองค์กรหรือกลุ่ม รวมทั้งจำนวนที่ให้การรับรองระบบงาน หรือกิจกรรมอื่นใดของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
- (3) การตัดสินใจให้การรับรองระบบงาน ดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลหรือ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และไม่เป็นผู้ตรวจประเมินในงานที่พิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง โดยสัดส่วนของคณะกรรมการต้องไม่มีการครอบครองเสียงข้างมาก ปราศจากอิทธิพลในด้านการค้า การเงิน หรือความกดดันอื่นที่ทำให้เกิดความลำเอียงและไม่เป็นธรรม
- (4) เจ้าหน้าที่ สก. ทุกคนต้องรักษาจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (5) คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ สก. และบุคลากรช่วยงานจากหน่วยงานภายนอกทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นกลาง โดยยึดมั่นและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- (6) สก. มีนโยบาย ไม่ให้บริการด้านที่ปรึกษาในกิจกรรมด้านการรับรองระบบงาน และไม่ดำเนินกิจกรรมด้านการเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง
- (7) มีการเฝ้าระวังและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นกลาง โดยซื่อสัตย์ และ/หรือลดความเสี่ยงต่อความเป็นกลางใดๆที่ได้รับการชี้แจง
- (8) ต้องมั่นใจว่ากิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สก. ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อการรักษาความลับและความเป็นกลางในการรับรองระบบงาน

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นายเอกนิติ รมยานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ